

# Kết quả kiểm toán của KTNN đối với công tác quản lý tài chính tại tỉnh Bến Tre

## II LÊ PHI BẰNG

(Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre)



**C**ùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và sự hội nhập của Việt Nam với các nền kinh tế trên thế giới, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã từng bước trưởng thành, đặc biệt là trong xây dựng tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ chuyên môn, khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan nhà nước; góp phần vào tiến trình hội nhập quốc tế.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, KTNN đã giúp các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre trong việc kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi tiêu công, đưa ra ý kiến đánh giá công tác quản lý điều hành thu chi ngân sách,

công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB gắn với trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị.

Qua kết quả kiểm toán năm 2007 của tỉnh Bến Tre, Kiểm toán Nhà nước đã nhận xét về tính trung thực hợp pháp báo cáo tài chính, xác định số thu - chi ngân sách cả về tổng số và chi tiết từng khoản mục. Đây là cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm trước làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán ngân sách năm sau. Trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn lực tăng thu ngân sách, bố trí cơ cấu chi hợp lý, giảm các khoản chi không cần thiết. Kết quả kiểm toán đã góp phần minh bạch hoá tài chính, đồng thời góp phần vào mật trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý chi tiêu công.

Qua kết luận kiểm toán, Ban giám đốc Sở Tài chính Bến Tre đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý NSNN nói chung và công tác quản lý vốn đầu tư XDCB nói riêng, cụ thể:

Đối với Chính phủ và Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung về

việc thực hiện Nghị quyết 68/QH của Quốc hội, trong đó nội dung chi từ nguồn Xổ số kiến thiết không chỉ dùng lại đầu tư cho ngành Giáo dục và Y tế mà cần xác định đầu tư cho một số lĩnh vực khác mang tính phúc lợi xã hội, như : giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng công cộng khác.

Đối với Chính phủ phải xem xét điều chỉnh Nghị định 121/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về tổ chức bộ máy cán bộ xã, phường, thị trấn nhằm chấn chỉnh lại tình hình thực tế địa phương đang sử dụng biên chế cho phù hợp với khả năng ngân sách.

Đối với địa phương, cần bãi bỏ những văn bản ban hành chưa phù hợp với chế độ, chính sách chung của nhà nước về thu chi ngân sách.

Qua nhiều năm được KTNN các khu vực hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác kiểm toán, Ban giám đốc chúng tôi nhận thức rõ rằng Kiểm toán Nhà nước là công cụ kiểm tra, kiểm soát tài chính không thể thiếu của Nhà nước pháp quyền. Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn hỗ trợ Quốc hội và



HDND trong việc thực hiện chức năng giám sát NSNN. Kết quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước thể hiện qua sản phẩm là báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin, số liệu về quyết toán ngân sách.

Ngày 18/8/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/NĐ-CP về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN. Với những điều kiện pháp lý cần thiết, cùng với việc hoàn thiện bộ

máy tổ chức và đổi mới các hoạt động của mình, Kiểm toán Nhà nước sẽ trở thành công cụ đắc lực và hữu hiệu trong việc cung cấp thông tin tin cậy và khách quan phục vụ hoạt động quản lý kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động ngân sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường tính minh bạch tài chính, làm lành mạnh nền kinh tế quốc gia.

Trong phạm vi khu vực của các tỉnh ĐBSCL, việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực IX đã đáp ứng đúng yêu cầu, đồng thời tạo

điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành quản lý tài chính - ngân sách địa phương 6 tỉnh nằm trong khu vực. KTNN khu vực IX hiện nay được hoạt động trong môi trường pháp lý mới, với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo, được đào tạo rất cơ bản, đã được thử thách. Với khả năng, kinh nghiệm, bản lĩnh và tầm nhìn của lãnh đạo KTNN, chắc chắn KTNN sẽ tạo được nhiều niềm tin thắng lợi đối với công tác kiểm toán, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. **KT**

## "Kiểm toán Nhà nước đã góp phần hướng dẫn,..."

(Tiếp theo trang 20)

Có chính sách hợp lý để khôi phục và phát triển vùng nguyên liệu chế biến thủy sản, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng... hoàn thiện mạng lưới phân phối bán buôn, bán lẻ, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong phân bổ nguồn lực giành ưu tiên cho giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và môi trường, đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và dự án ngoài ngân sách là nhiệm vụ quan trọng tạo nguồn thu mới cho những năm sau.

Để đạt được các chỉ tiêu, ngoài sự cố gắng của địa phương thì vai trò của Kiểm toán Nhà nước đã góp phần không nhỏ nhằm hướng dẫn, kiểm tra, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn

lực tài chính nhà nước và tài sản công, đồng thời ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí công quỹ và tài sản quốc gia.

Trong những năm qua, ngân sách tỉnh Khánh Hòa đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực Miền Trung trước đây (nay là Kiểm toán Khu vực III) tiến hành kiểm toán 4 lần. Qua kiểm toán đã phát hiện một số sai sót, hạn chế trong công tác quản lý tài chính ngân sách, tài chính doanh nghiệp, giúp địa phương kịp thời chấn chỉnh và khắc phục; đồng thời, cũng phát hiện những bất cập, tồn tại để kiến nghị sửa đổi những chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Mối quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước và địa phương ngày càng được củng cố trên tinh thần hợp tác và tuân thủ các quy định của pháp luật. **KT**

